

## 21/11/17 THỨ BA TUẦN 33 TN

### Đức Mẹ dâng mình

#### Mt 12,46-50

12:46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.

12:47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy".

12:48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?"

12:49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

12:50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

### THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

*“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)*

**Suy niệm:** Ngay thời tuổi thơ, Đức Ma-ri-a đã muốn thuộc trọn về Chúa qua hành vi dâng mình trong Đền thờ. Hành vi tốt đẹp ấy là khởi đầu, khai mào cho những tiếng *Xin vâng* sau này, ước ao thánh ý Chúa được thể hiện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Danh là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại, nhưng Đức Ma-ri-a lại muốn sống như phận của một nữ tỳ, vâng theo ý Chúa để phục vụ Ngài và con người. Cũng vậy, ai noi theo mẫu mực *Xin vâng* của Mẹ thì cũng được coi như anh em, chị em với Đức Giê-su, là con cái của Mẹ. Các thánh và các người tốt lành đã đi con đường này, con đường *Xin vâng* theo thánh ý Chúa. Tuy mỗi người một vẻ nhưng tựu trung đều muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng là nguồn vui và hạnh phúc đích thực của con người.

**Mời Ban:** Giữa hai ý: ý Chúa muốn và ý riêng của mình, khi hai ý này đối chọi với nhau, bạn thường chọn ý nào? Noi gương Đức Mẹ trong ngày lễ hôm nay, bạn hãy luôn quyết tâm chọn và thực hiện ý Chúa muốn mỗi ngày.

**Sống Lời Chúa:** *“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,”* niềm vui đó là để cho *“ý Chúa được thể hiện”* trong đời sống của tôi. Đó chính nghệ thuật làm cho cuộc sống của tôi tròn đầy ý nghĩa.

**Cầu nguyện:** *Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ cầu bầu đặc biệt cho hàng linh mục, tu sĩ biết dâng mình cho Chúa hằng ngày qua việc thuận theo ý Chúa trên hết mọi sự; và cho đoàn tín hữu thể hiện lòng mến yêu Mẹ bằng hành vi biết “dâng mọi việc mình mơ ước nài xin...” để “bồi thường phạt tạ” rất thánh Trái Tim Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Mẹ. Amen.*